



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554 ตามประกาศลงวันที่
25 มีนาคม 2554 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันในตำแหน่งคุณวุฒิ สาขาวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกต่างๆ ตามประกาศรับสมัคร ปรากฏรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และ
มีรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ดังนี้

1. สถานที่สอบข้อเขียนภาค ก. และภาค ข. ในวันที่ 25 – 27 เมษายน 2554 และสอบ
ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ ในวันที่ 28 เมษายน 2554 ดังนี้
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่กลุ่มวิชา ประถมศึกษา
ปฐมวัย สังคมศึกษา พลศึกษา ดนตรีศึกษา

2. ในกรณีผู้สมัครสอบไว้แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันตามประกาศนี้ หากผู้ใดยืนยันว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯให้นำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2554 ทั้งนี้เพื่อจะ
ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติจะได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
สอบแข่งขันเพิ่มเติมต่อไป หากพ้นกำหนดตามประกาศนี้แล้ว จะไม่รับพิจารณาและถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัคร
สอบครั้งนี้

3. การสอบข้อเขียนให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของ
ผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2554

(นางอรฤดี พูลศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ทำการแทนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2